



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ด้วยเทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ในฐานะที่เทศบาลเมืองลำพูนได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ ๔ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์สำคัญในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีเจตนารมณ์ในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวเทศบาลเมืองลำพูนจึงขอประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เพื่อให้เทศบาลเมืองลำพูนมีแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ควบคู่ไปกับการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และป้องกันการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันจะส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลำพูน www.lamphuncity.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน